



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้เครื่องมือการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ O23 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
(1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
หมายเหตุ: ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติอนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558						
(2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/ การให้บริการตามภารกิจ (ต้องประเมินอย่างน้อย 1 ภารกิจ)						
<ul style="list-style-type: none"> • วิจัย (กรณีที่ไม่มีการกีดกันนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 						
1	การให้หรือรับสินบนเพื่อซื้อขายผลงานวิจัย (โครงการวิจัยและผลงานตีพิมพ์) โดยนักวิจัยไม่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยนั้น	ต้องการมีส่วนร่วมในผลงานวิจัยและให้ได้มาซึ่งผลงานตีพิมพ์ ที่ไม่ได้ดำเนินการจริง เพื่อบรรลุปา ส่วนบุคคล	2	3	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบความสอดคล้องของผลงานตีพิมพ์กับข้อมูลการดำเนินโครงการวิจัย ความเชี่ยวชาญงานวิจัย และเครือข่ายวิจัยที่มีส่วนร่วม 2. การดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันฯ ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตั้งแต่ยื่นข้อเสนอ โดยผ่านกองบริหารงานวิจัย และ iNT (Preventive Control) 3. ชี้แจง และ Update แนวปฏิบัติตามระเบียบ ให้นักวิจัยทราบก่อนดำเนินโครงการ (Directive Control) (หน่วยส่งเสริมการวิจัย ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือที่แหล่งทุนกำหนดให้นักวิจัยรับทราบ) 4. การรายงานข้อมูลประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการประจำสถาบันฯ เพื่อรับทราบ และติดตามผลการดำเนินงานด้านกรวิจัย
2	การเรียกรับสินบนเพื่อให้ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของสถาบันฯ	ต้องการให้การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารมีขั้นตอนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและรวดเร็วตามที่ต้องการ	1	3	ปานกลาง	<ol style="list-style-type: none"> 1. วารสารพิจารณารับบทความที่ยื่นเพื่อขอตีพิมพ์ผ่านระบบเท่านั้น โดยไม่มีการติดต่อส่วนตัว และเป็นไปตามลำดับเวลาของการยื่นเพื่อขอตีพิมพ์ 2. การพิจารณาเลือกบทความต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการมีส่วนร่วม ไม่ใช้การพิจารณาด้วยวิธีเลือกแบบรายบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> • การศึกษา (กรณีที่ไม่มีการกีดกันนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 						
1	การรับสินบนจากนักศึกษาเพื่อให้ผ่านกระบวนการประเมินผลการเรียน/ การสอบการจบการศึกษา	เพื่อให้ผ่านการประเมินผลการเรียนและสำเร็จการศึกษาตามกรอบเวลาของหลักสูตร	1	1	ต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แจ้งเกณฑ์การประเมินผลการเรียน และข้อกำหนดในการสำเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาทราบ ก่อนที่จะมีการสอบ/การประเมินผล โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบผลดังกล่าวได้จากระบบของบัณฑิตวิทยาลัย 2. มีระบบที่สามารถติดตามประวัติการเรียนหรือการสอบของนักศึกษาได้อย่างโปร่งใส โดยตรวจสอบได้จากระบบของบัณฑิตวิทยาลัย และสามารถสอบถามเพิ่มเติมเมื่อมีข้อสงสัย

ที่	เหตุการณ์ความเสี่ยง	สาเหตุ	โอกาสเกิด	ผลกระทบ	ระดับความเสี่ยง	วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
2	การรับสินบนจากผู้สมัครเข้ารับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรฯ ของสถาบันฯ	มีการระบุงุ่มเป้าหมายที่ใกล้ชิดกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในการรับสมัคร	1	1	ต่ำ	1. มีการประกาศรับสมัครนักศึกษาและดำเนินการคัดเลือกอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และดำเนินการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านระบบรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 2. ดำเนินการตามแผนการรับสมัครนักศึกษา
<ul style="list-style-type: none"> • การบริการวิชาการ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 						
1	การเรียกรับสินบนเพื่อให้ทราบแนวทางการประเมินผล/เปลี่ยนแปลงผลการประเมินเพื่อให้ผ่านการประเมินของหลักสูตรฝึกอบรม	ต้องการจบหลักสูตรฯ เพื่อรับประกาศนียบัตร	1	1	ต่ำ	1. มีคณะกรรมการ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสตรวจสอบได้
<ul style="list-style-type: none"> • การบริการสุขภาพ (กรณีที่ไม่มีการกีดกันนี้ให้ระบุ “ไม่มีความเสี่ยง”) 						
- ไม่มีความเสี่ยง -						
(3) การจัดซื้อจัดจ้าง						
1	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้างเพื่อแลกกับการกำหนด TOR กำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง (Lock Spec) หรือเพื่อให้ทราบราคากลาง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	1. เพื่อทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ 2. ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนตามที่กำหนดไว้	1	5	สูงมาก	1. ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 2. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 3. ปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
2	การเรียกรับสินบนจากบริษัทฯ ผู้รับจ้าง เพื่อให้การตรวจรับงานไม่ตรงตามสัญญาหรือเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ผู้รับจ้าง	เพื่อทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อาจคำนวณเป็นเงินได้	1	5	สูงมาก	1. ปฏิบัติตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 2. ปฏิบัติตามประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)
(4) การบริหารงานบุคคล						
- ไม่มีความเสี่ยง -						

ลงนาม

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี สุขสาโรจน์)

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่